

KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

HỘI THẢO QUỐC TẾ “KINH TẾ SỐ: NHẬN DIỆN, ĐỊNH VỊ CÁC TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC”

Ngày 23/8, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Kinh tế số: Nhận diện, định vị các tiềm năng và thách thức” cùng sự đồng hành của Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI), Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ của chuỗi Hội thảo Khoa học liên ngành - DAAS do ĐHQGHN bảo trợ.

Phiên toàn thể của Hội thảo với chủ đề “Tổng quan về Kinh tế số tại Việt Nam và trên thế giới” đã diễn ra với sự tham gia diễn thuyết của ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI) với chủ đề “Bản chất của Kinh tế số trong quá trình chuyển đổi số” và bà Jessy Carmelle Petit-Frère, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Haiti, Giáo sư Đại học Công lập miền Nam (Les Cayes, Haiti) với chủ đề “Hợp tác phát triển Kinh tế số trên thế giới và bài học với Haiti”. Trong phần trình bày của mình, ông Lê Nguyễn Trường Giang đã làm rõ bản chất của khái niệm Kinh tế số, cách đánh giá hiệu quả của Kinh tế số, những xu hướng mới của lĩnh vực này trong tương lai cũng như đề xuất những hướng tư duy mới để có

ky nguyên công nghệ. Tiếp đó, với vốn kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, bà Jessy Carmelle Petit-Frère nhận định quá trình chuyển đổi sang nền Kinh tế số cần lấy con người làm trung tâm. Bà Petit-Frère cũng phân tích tình hình phát triển Kinh tế số tại Haiti, đồng thời khẳng định đây sẽ là thị trường mở tiềm năng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam. Ngoài hai Phiên diễn thuyết chính, Hội thảo “Kinh tế số: Nhận diện, định vị các tiềm năng và thách thức” còn có Phiên thảo luận do ông Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác chính trị học sinh sinh viên tại IFI làm chủ tọa. Các câu hỏi đã được đặt ra nhằm thảo luận, đối thoại về khái niệm Kinh tế số, cơ hội và thách thức trong phát triển Kinh tế số ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, các chính sách, xây dựng môi trường thể chế và pháp lý phù hợp để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Kinh tế số hiện nay. Kết thúc Phiên toàn thể với những thông tin mang tính tổng quan về Kinh tế số, Phiên tham luận chuyên sâu tiếp tục diễn ra sôi nổi với phần trình bày của các diễn giả: ông Aminou Akadiri, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Thương mại và Thương nghiệp Tây Phi,

Giám đốc khu vực tư nhân, Ủy ban ECOWAS, Nigeria với tham luận Tác động của chuyển đổi số đến kinh tế khu vực châu Phi và triển vọng hợp tác Việt - Phi; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương với tham luận Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam; ông Kaloyan Kolev, Phụ trách Dự án hợp tác, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OIF) với tham luận Chiến lược của cộng đồng Pháp ngữ trong phát triển Kinh tế số; ông Dragos Paun, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Kinh doanh, Đại học Babeş-Bolyai

(Roumani) với tham luận Tác động của số hóa trong giáo dục sau đại học và những so sánh về giáo dục số trong thời kỳ phát triển Kinh tế số sau đại dịch. Ngoài hai Phiên diễn thuyết chính cùng các chuyên gia, học giả, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, Hội thảo còn có Phiên thảo luận do ông Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác chính trị học sinh sinh viên tại IFI làm chủ tọa. Các câu hỏi đã được đặt ra nhằm thảo luận, đối thoại về khái niệm Kinh tế số, cơ hội và thách thức trong phát triển Kinh tế số ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, các chính sách, xây dựng môi trường thể chế và pháp lý phù hợp để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Kinh tế số hiện nay.

